



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
เรื่อง แผนการจัดการบริการสาธารณสุข
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๓ นครสวรรค์ ที่ สปสช.๕.๓๒/ว ๔๓๓๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณ และการสมทบเงินให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ การจัดบริการสาธารณสุขให้แก่บุคคลในพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ กำหนดให้มีการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ ได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขรวมถึงการพึ่งตนเองด้านสาธารณสุข โดยการดำเนินงานและบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้การดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารจัดการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดการบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑ การจัดการบริการสาธารณสุข หมายถึงการจัดการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค พื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการในพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ได้ดำเนินการจัดประชุมและพิจารณาแผนการจัดการบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ดังรายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายสุเทพ ไกรเกษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน